

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG THẮNG LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-UBND

Thắng Lợi, ngày 20 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024**

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Lĩnh vực phát triển kinh tế

1.1. Về phát triển thương mại và dịch vụ.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh doanh của các hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn về cơ bản vẫn được duy trì và ổn định, các hoạt động thương mại, dịch vụ có mức tăng trưởng khá, các hộ đã chủ động duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. UBND phường luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương. Qua thống kê rà soát đến nay số hộ kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn 457 hộ tăng 16 hộ so với năm 2023, hàng năm đóng góp một phần không nhỏ cho ngân sách địa phương, thu thuế ngoài quốc doanh đạt 65%, tăng 2,37% so với cùng kỳ năm 2023.

1.2. Về lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi

+ Về trồng trọt:

Thực hiện kế hoạch của UBND thành phố về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. UBND phường xây dựng, triển khai thực hiện 01 tổ hợp tác trồng lúa chất lượng cao tại tổ dân phố Bến Vượng với diện tích vụ Xuân 9,89 ha giống lúa thuần chất lượng (Hana 6), nhân dân được hỗ trợ giống 15.000đ/sào và phân bón 190.000đ/sào (kết quả thu hoạch năng suất đạt 55,5 tạ/ha, qua triển khai được nhân dân và cơ quan chuyên môn của thành phố đánh giá phù hợp thổ nhưỡng vùng đất, kháng sâu bệnh tốt, cho năng suất cao); thực hiện 01 mô hình trình diễn 03 giống lúa mới (Hưng Long 555, ĐB18, HDR7) tại Tổ dân phố Bến Vượng với diện tích 1,1ha, các hộ nông dân tham gia mô hình được hỗ trợ 70% giá giống, phân bón, năng suất đạt 55,5 tạ/ha. Trong 6 tháng

đầu năm UBND phường phối hợp với cơ quan chuyên môn thành phố mở 02 lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi với 95 lượt người tham gia.

Tổng diện tích gieo trồng vụ xuân 105 ha, trong đó: diện tích Cây lúa 68 ha, năng suất đạt 55,4 tạ/ha, cây ngô xuân là 12 ha năng suất đạt 50,5 tạ/ha, cây trồng khác 25 ha. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 437,3 tấn tăng 1,9 tấn so với cùng kỳ năm 2023, bằng 43,3% so kế hoạch thành phố giao. Bên cạnh đó UBND phường triển khai kịp thời các văn bản của UBND thành phố về kế hoạch sản xuất vụ Mùa, chỉ đạo nhân dân chuẩn bị giống gieo cấy theo đúng khung thời vụ và phòng trừ sâu bệnh diện tích gieo trồng.

+ *Về chăn nuôi*: UBND phường tích cực tuyên truyền trong nhân dân chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh và phát triển đàn gia súc, gia cầm. Tổng đàn gia súc, gia cầm khoảng 17.000 con (chủ yếu quy mô nhỏ, lẻ). Công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi được quan tâm, nhằm hạn chế các dịch bệnh xảy ra trên địa bàn (*Tiêm phòng cho đàn chó nuôi 920/900 con, bằng 102% kế hoạch giao. Triển khai tiêm phòng vắc xin cho Trâu, Bò 470 liều, tiêm phòng dịch tả lợn 950 liều, tụ huyết trùng, lở mồm long móng 1275 liều, tiêm phòng gia cầm 9.000 liều vắc xin cúm*). Cấp phát 24 lít thuốc sát trùng phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi. Do thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh nên trên địa bàn phường không có dịch bệnh xảy ra.

- *Công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai*: Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về tăng cường phòng chống lụt bão trong mùa mưa lũ, UBND phường đã xây dựng kế hoạch, phương án và các điều kiện phòng chống lụt bão, kiện toàn kịp thời Ban chỉ đạo, họp các ngành đoàn thể, các Tổ dân phố kịp thời nắm bắt tình hình tuyên truyền trong nhân dân chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra. Công tác trực phòng, chống thiên tai đảm bảo 24/24h, theo dõi diễn biến thông tin tình hình thời tiết, thiên tai, cập nhật tin cảnh báo lốc, sét, tin nắng nóng thường xuyên. Trong thời gian qua do thời tiết mưa nhiều lượng mưa lớn trên địa bàn có 1 số hộ ảnh hưởng (đổ tường rào), một số công trình công, mương (Cống qua đường tổ 2) bị sạt, UBND phường đã chỉ đạo lực lượng phối hợp với gia đình, tổ dân phố chủ động khắc phục.

1.3. Thu, chi ngân sách.

- Thu ngân sách: Nhằm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, ngay từ đầu năm căn cứ vào chỉ tiêu thành phố giao. UBND phường đã xây dựng kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện tháo gỡ khó khăn để đảm bảo việc

thu, chi ngân sách đạt hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Thu ngân sách đến hết tháng 5 đạt 1.608.831.620đ bằng 58% ước thu 6 tháng đạt 1.806.861.000đ, bằng 65% kế hoạch thành phố giao, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2023.

- Chi ngân sách 6 tháng đầu năm là 3.963.890.000 đồng, bằng 57% kế hoạch thành phố giao, công tác quản lý điều hành chi ngân sách được thực hiện theo đúng kế hoạch, chủ yếu chi đảm bảo xã hội, chi quản lý hành chính.

1.4. Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng

- Duy trì thực hiện tốt công tác kiểm tra, quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, đến nay UBND phường đã tiến hành làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho 12/14 trường hợp được phê duyệt (02 trường hợp còn lại do công dân chưa đến làm thủ tục tại UBND phường), làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất 21 trường hợp (giảm 06 trường hợp) so với cùng kỳ; cấp đổi 67 trường hợp; cấp mới là 04 trường hợp tăng 02 trường hợp; có 22 trường hợp làm thủ tục xin cấp phép xây dựng (trong đó có 19 trường hợp đã xây dựng, 03 trường hợp chưa xây dựng).

- Trong 6 tháng đầu năm, ngoài các thủ tục hành chính thực hiện giải quyết tại bộ phận một cửa và một cửa liên thông, các lĩnh vực địa chính - xây dựng - môi trường UBND phường tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố tổ chức 14 hội nghị về họp xét nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và thực hiện hội nghị giải quyết vướng mắc về bồi thường, GPMB trên địa bàn; Thực hiện 02 vụ việc hòa giải tranh chấp đất đai của 02 hộ gia đình. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đánh giá tác động môi trường của 01 dự án.

- Địa bàn phường Thắng Lợi có nhiều dự án triển khai, một số dự án kéo dài hết hạn đầu tư (Dự án khu đô thị Kosy, Dự án khu đô thị Hồng Vũ, dự án Thiên Lộc) vì chưa gia hạn đầu tư nên toàn bộ các hoạt động của dự án đều phải dừng, làm cho tiến độ dự án kéo dài, người dân phải chờ đợi, không được thực hiện các quyền sử dụng đất theo quy định, nhiều trường hợp nhà bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng cũng không được sửa chữa, vì vậy hạ tầng không đồng bộ, không kết nối theo quy hoạch, thời gian điều chỉnh quy hoạch cục bộ và gia hạn đầu tư của một số dự án còn kéo dài, do đó ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân, từ đó đã phát sinh nhiều đơn thư gây bức xúc cho người dân.

- Tiếp tục duy trì tăng cường quản lý các tuyến phố văn minh đã được công nhận, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra sử dụng đất, kiểm tra hành lang ATGT. Trong 6 tháng đầu năm UBND phường đã tiến hành kiểm tra 19 trường hợp xây dựng, không có trường hợp nào xây dựng sai phép. Kiểm tra hành lang an toàn giao thông 78 lượt trong đó thông báo nhắc nhở 15 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông.

- Triển khai kế hoạch xây dựng mở rộng đường bê tông đến các tổ dân phố trên địa bàn, trong đó: có 6 tổ dân phố đã đăng ký (tổ 13, Tổ Hợp Thành, Tổ Du Tán, Tổ Bến Vượng, Tổ 3, Tổ 8 với khoảng 2.578m dài), đến nay một số tổ dân phố đăng ký đã triển khai vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường (Tổ 13 và tổ Hợp Thành), tổ Du tán đã khảo sát, thiết kế để tiến hành thi công. Các tổ còn lại UBND phường tiếp tục chỉ đạo TDP tuyên truyền vận động nhân dân triển khai tổ chức thực hiện theo kế hoạch đăng ký.

- Công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất luôn được Đảng ủy, UBND phường quan tâm chỉ đạo sát sao, tuy nhiên do kết quả đo đạc bản đồ của đơn vị tư vấn còn nhiều vướng mắc, tỷ lệ đo bao, đo sai còn nhiều, một số thông tin còn sai lệch, mất rất nhiều thời gian trong quá trình rà soát, chưa có chỉ đạo cụ thể đối với diện tích đất ở đã định vị hoặc tách thành thửa a,b trên hồ sơ cũ, công tác phối hợp của đơn vị tư vấn chưa thường xuyên, dẫn đến kết quả cấp đổi chưa cao. Đến thời điểm hiện nay UBND phường đã nhận tổng số 882 hồ sơ của đơn vị tư vấn bàn giao (sau khi rà soát UBND phường đã trả lại 350/882 hồ sơ không đủ điều kiện để đơn vị tư vấn hoàn thiện; còn 532 hồ sơ: (UBND phường bàn giao cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố 261 hồ sơ; 271 hồ sơ UBND phường đang thu thập bìa đồ gốc của các hộ để bàn giao). Trong thời gian tới UBND phường tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát chỉnh sửa, bổ sung các thông tin còn thiếu, các vị trí đo chưa đúng để phục vụ công tác cấp đổi được thuận lợi.

2. Lĩnh vực văn hóa, Lao động, thương binh, xã hội

2.1. Lĩnh vực văn hóa, thông tin và thể thao

- UBND phường chỉ đạo các tổ dân phố thực hiện căng treo băng zôn, khẩu hiệu, treo cờ tổ quốc trong các dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị của thành phố đảm bảo trang trọng. Tham gia các phong trào thể dục thể thao do thành phố tổ chức (thi dân vũ, thi chạy việt dã nhân ngày thể thao Việt Nam).

- *Công tác giáo dục và đào tạo*: Các trường trên địa bàn đã chủ động xây dựng các phương án triển khai đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm học, trường tiểu học Lý Tự Trọng tỷ lệ học sinh xuất sắc (toàn diện) 450/787 em = 51,25%, số học sinh khen thưởng từng mặt 242/787 em = 27,56%. Trường mầm non Việt Đức và trường mầm non Thắng Lợi tỷ lệ các cháu trong độ tuổi mầm non 5 tuổi đến trường đạt 100%. Trường tiểu học và trường Mầm non đều đề nghị tập thể lao động tiên tiến xuất sắc. Phối hợp triển khai, tập huấn công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh, hướng dẫn các hoạt động hè cho các em học sinh.

Thực hiện Kết luận số 77-KL/TU ngày 02/6/2022 của Ban thường vụ Thành ủy Sông Công về đồng ý chủ trương xây dựng, mở rộng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, trong đó có nội dung " Đối với phần đất nông nghiệp, giao cho phường thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng nguồn vốn xã hội hóa", tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 2022-2025. Sau khi triển khai kế hoạch vận động, ủng hộ tới các tổ dân phố, các tổ chức, cá nhân...được trên 822 triệu đồng hiện nay đang nộp tại tài khoản kho bạc nhà nước Sông Công.

- *Công tác thông tin*: tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC, dịch vụ công trực tuyến và thực hiện đề án 06, công tác thông tin tuyên truyền được quan tâm việc theo dõi cập nhật các thông tin của địa phương được quan tâm thường xuyên, đã đăng 56 bài, thông tin, văn bản trên trang thông tin điện tử của phường. Tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền về công tác giảm nghèo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; 01 hội nghị tuyên truyền công tác CCHC năm 2024 với 125 lượt người tham gia.

2.2. Về thực hiện chế độ, chính sách xã hội và công tác giảm nghèo.

- Thực hiện chế độ chính sách: Đảm bảo kịp thời các chế độ đối với các đối tượng chính sách trên địa bàn nhân dịp tết Nguyên Đán và thăm hỏi đột xuất các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp tết Nguyên Đán phường đã tổ chức đoàn thăm và chuyển các suất quà đến các đối tượng. Trao quà của Chủ tịch nước, của UBND tỉnh cho 165 đối tượng chính sách Thương Binh, Bệnh Binh, Thân nhân liệt sỹ, Nạn nhân chất độc Da cam, thờ cúng liệt sỹ nhân dịp tết Nguyên Đán tổng số tiền: 115.500.000đ. Chi tiền Chúc mừng thọ: 149 cụ tổng số tiền: 61.700.000đ, Chi trợ cấp thiếu ăn 03 ngày tết cho 6 hộ: 3.000.000đ; Quà của UBND thành phố và UB MTTQ thành phố 84 xuất trị giá: 51.300.000đ; Quà

của phường và các doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể, Chùa Thượng, đơn vị kết nghĩa...trao 153 xuất quà trị giá 46.500.000đ.

- Chi trả hỗ trợ chi phí hỏa táng theo Nghị quyết số 26/2021 của tỉnh Thái Nguyên cho 12 trường hợp. Giải quyết chế độ mai táng phí Người có công, bảo trợ xã hội và trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng là 09 trường hợp.

- Công tác tài chính tín dụng: UBND phường phối hợp với Ngân hàng CSXH rà soát các đối tượng được vay, tạo điều kiện cho các hộ gia đình vay vốn để phát triển sản xuất, nâng cao kinh tế gia đình, giảm bớt khó khăn (nguồn vốn vay xây dựng nhà ở, giải quyết việc làm, vốn vay cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo...) số tiền trên 22 tỷ đồng.

2.3. Công tác giảm nghèo:

Công tác giảm nghèo luôn được quan tâm thường xuyên, tạo điều kiện cho các hộ được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội và các nguồn đóng góp của hội viên cho vay để giúp các gia đình phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Năm 2024 toàn phường có 25 hộ nghèo/1.972 hộ = 1,27%, đã giảm 06 hộ so với năm 2023 đạt 200% kế hoạch thành phố giao, hộ cận nghèo là 28 hộ/1.972 hộ = 1,42%. Hiện nay UBND phường đang triển khai nguồn vốn mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo tới các tổ dân phố trên địa bàn.

2.4. Công tác dân tộc, tôn giáo:

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2024 tình hình các hoạt động tôn giáo trên địa bàn phường cơ bản ổn định, tổ chức nắm bắt tình hình thực tế về cơ sở tôn giáo, các hoạt động tôn giáo tại Chù Trung và chùa Thượng không để xảy ra các vấn đề phức tạp, điểm nóng liên quan đến tôn giáo trên địa bàn phường. Các hoạt động thường niên như: Tết Nguyên Đán, Lễ Phục sinh, Lễ Phật đản... Các chương trình lễ tôn giáo đều thực hiện đúng tôn chỉ và quy định của Pháp luật, báo cáo chính quyền địa phương và có sự giám sát các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

2.5. Công tác y tế:

Công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân tiếp tục được nâng cao, số lượt người đến khám và chữa bệnh tại trạm 542 lượt người. Trạm y tế đã thực hiện đầy đủ các chương trình y tế quốc gia, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em được quan tâm, trong 6 tháng đầu năm có 4 trường hợp sinh con thứ 3 (thuộc TDP 2, tổ 3, Tổ Du Tân). Thực hiện tháng hành động về chất lượng VSATTP và dịp tết Nguyên Đán, ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm phối

hợp cùng cơ quan chức năng kiểm tra 24/64 cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm thuộc diện quản lý, nhìn chung các hộ chấp hành tốt về vệ sinh an toàn thực phẩm, qua kiểm tra có 01 cơ sở vi phạm đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính (800.000đ) ở tổ dân phố 8. Trạm y tế tham mưu quản lý 14/14 đối tượng Người nhiễm HIV/AIDS trong địa bàn, tiếp cận tư vấn giáo dục sức khỏe phòng chống bệnh lây nhiễm cho cộng đồng.

3. Lĩnh vực nội chính và cải cách hành chính:

3.1. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương

- Tham mưu với Đảng ủy, UBND phường ban hành Nghị quyết, kế hoạch công tác quốc phòng quân sự địa phương, kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

- Xây dựng kế hoạch giao quân, tổ chức tham mưu với Hội đồng nghĩa vụ quân sự gặp mặt, tặng quà cho 6 công dân lên đường nhập ngũ, nghĩa vụ công an năm 2024, giao quân đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao không có trường hợp nào phải bù đổi. Xây dựng kế hoạch rà soát, đăng ký công dân độ tuổi 17, tổ chức đăng ký được 67/67 công dân. Rà soát, báo cáo công dân sẵn sàng nhập ngũ, phương tiện kỹ thuật năm 2025.

- Cử 02 đ/c cán bộ Ban CHQS đi tập huấn tại Trung đoàn 832, 19 đ/c đi tập huấn chuyên môn nghiệp vụ tại Ban CHQS thành phố. Xây dựng kế hoạch, giáo án, chuẩn bị vật chất, thao trường huấn luyện dân quân năm 2024, tổ chức huấn luyện chiến sỹ dân quân năm thứ nhất 44 đ/c; dân quân tại chỗ 58 đ/c; dân quân bình chủng 18 đ/c; dân quân cơ động 56 đ/c; tham gia Hội thao dân quân cấp thành phố năm 2024.

- Tham mưu với Đảng ủy, UBND phường chuẩn bị vật chất, trưng bày học cụ huấn luyện, báo tường, bảng ảnh, sản phẩm tăng gia tại Đại hội thi đua quyết thắng thành phố năm 2024. Hoàn thiện kế hoạch, hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra của Quân khu I, Bộ CHQS về sẵn sàng chiến đấu, bảo quản vũ khí, trang bị, qua kiểm tra được Quân khu, Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng (4 tổ = 12 đồng chí) phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X khu vực II tại thành phố Sông Công; Phối hợp với Ủy ban MTTQ, rà soát, báo cáo, làm 2 hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí của Bộ quốc phòng trong xây dựng nhà

Đại đoàn kết ở TDP dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12; Phối hợp với TDP, Ban CHQS thành phố hoàn thiện 02 hồ sơ cho học sinh thi vào các trường Đại học trong quân đội, hoàn thiện hồ sơ cho 01 quân nhân dự bị hạng 1 đi đào tạo sĩ quan dự bị tại trường quân sự Quân khu I.

3.2. Công tác an ninh trật tự

Công tác ANTT luôn được Đảng ủy, UBND phường quan tâm, UBND phường đã thường xuyên chỉ đạo sát sao đối với lực lượng công an phường và Ban Bảo vệ dân phố nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Ngay từ đầu năm tổ chức ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, không đốt pháo, không đánh bạc dưới mọi hình thức và đảm bảo an ninh trật tự tới các hộ gia đình. Trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán công an và Ban bảo vệ dân phố phường đã tổ chức tuần tra 167 lượt, trong 6 tháng xảy ra 04 vụ việc, giảm 01 vụ so với cùng kỳ, trong đó (01 vụ có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, 01 vụ 01 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích, 02 vụ 02 đối tượng tàng trữ trái phép pháo nổ), hầu hết các vụ việc được giải quyết kịp thời và báo cáo công an thành phố theo thẩm quyền.

Trong 6 tháng đầu năm Công an phường đã giải quyết 105 hồ sơ đăng ký thường trú; có 87 hồ sơ đăng ký tạm trú. Các hồ sơ đều tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến. Công an phường tiếp tục triển khai, tuyên truyền phòng cháy chữa cháy 250 lượt người tham gia, thực hiện kiểm tra an toàn PCCC đối với 20 cơ sở kinh doanh có điều kiện đều đảm bảo an toàn; Thực hiện ký cam kết 2.165 hộ gia đình về PCCC và cứu nạn cứu hộ đạt 100%, phát 200 tờ rơi hướng dẫn kỹ năng PCCC. Tham mưu UBND phường xây dựng kiện toàn Tổ an ninh trật tự ở cơ sở.

3.3. Công tác Tư pháp - Hộ tịch

Thực hiện tốt công tác chứng thực, hộ tịch theo thẩm quyền, các thủ tục hành chính đều được giải quyết đúng quy định, trả hồ sơ đúng hạn và trước hạn cho nhân dân, trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và giải quyết được 1.630 hồ sơ chứng thực và hộ tịch của các tổ chức, công dân (lĩnh vực chứng thực 1.337 hồ sơ, lĩnh vực hộ tịch 138 hồ sơ), giảm 760 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2023. Các tổ hòa giải tổ dân phố đã phát huy được vai trò, hoạt động tích cực góp phần giảm bớt các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân.

3.4. Trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo:

Công tác tiếp công dân được UBND quan tâm giải quyết kịp thời đúng quy định, trong 6 tháng đầu năm tại địa phương tiếp nhận 03 đơn đề nghị, kiến nghị, giảm 09 đơn so với cùng kỳ năm 2023, đã giải quyết xong 03 đơn. Duy trì thường xuyên quy định tiếp công dân của chủ tịch UBND phường. Trong 6 tháng lãnh đạo UBND phường đã tiếp 03 lượt công dân trên địa bàn chủ yếu các lĩnh vực đất đai, BTGPMB, các dự án...

3.5. Lĩnh vực cải cách hành chính

- UBND phường xây dựng kế hoạch và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, duy trì thường xuyên chế độ họp UBND, giao ban tuần, tháng đánh giá tình hình kinh tế- xã hội của địa phương, đảm bảo chế độ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của BTV Đảng ủy, UBND thành phố theo quy định và thẩm quyền, tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc của các tổ dân phố.

- UBND phường ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024; Kế hoạch về tuyên truyền Cải cách hành chính 2024 trên địa bàn phường Thắng Lợi; Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các văn bản của thành phố về cải cách hành chính tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức đầy đủ trong nhân dân. UBND phường triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên. Duy trì có hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả, 100% thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại. UBND phường tuyên truyền công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VneID.

- Tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, thực hiện tốt các nội dung về kiểm soát TTHC theo quy định như niêm yết công khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền, thực hiện rà soát, cập nhật, đánh giá TTHC. Duy trì có hiệu quả trang thông tin điện tử của phường và hệ thống phần mềm quản lý văn bản, văn bản liên thông.

- Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường trong 6 tháng đầu năm tiếp nhận và giải quyết 1.675 hồ sơ, 100% hồ sơ đều nộp trực tuyến, trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn 1.530 hồ sơ; Hồ sơ giải quyết đúng hạn 134 hồ sơ; Hồ sơ đang giải quyết 09 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

- Công tác phòng chống tham nhũng:

UBND phường đã triển khai tốt các quy định của nhà nước về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí kê khai tài sản, thu nhập được triển khai đến cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai theo quy định.

4. Hoạt động của các hội đặc thù:

Trong 6 tháng đầu năm 2024 các hội đặc thù đã tích cực chủ động trong hoạt động, phát huy vai trò, vị trí của mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tuyên truyền hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo các đối tượng chính sách, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các tổ dân phố, động viên thăm hỏi kịp thời, kiện toàn tổ chức và cán bộ hội. Chỉ đạo Đại hội hội Đông y nhiệm kỳ 2024-2029.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Thuận lợi: Với sự quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, sự nỗ lực của các ban, ngành đoàn thể, ngay từ đầu năm UBND phường đã triển khai đồng bộ, hiệu quả trên các lĩnh vực, do vậy tình hình kinh tế xã hội đạt được nhiều kết quả khả quan, thương mại dịch vụ ổn định, sản xuất nông nghiệp thuận lợi, quản lý đất đai trật tự đô thị được quan tâm, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Công tác cải cách hành chính, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục được nâng cao, chất lượng giải quyết công việc và tiếp công dân được nâng lên. Công tác quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

2. Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đã đạt được, trong quá trình điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của phường vẫn còn một số hạn chế sau:

Trên địa bàn vẫn xảy ra tình trạng vi phạm về quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để bày bán hàng.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công của một số dự án còn chậm, bên cạnh đó, một số nhà đầu tư chậm chi trả trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng đến tiến độ dự án và đời sống của nhân dân.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chưa được thường xuyên; nhận thức của nhân dân về công tác chuyển đổi số chưa có nhiều chuyển biến rõ nét, tỷ lệ người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024.

1. Phát triển kinh tế, thương mại và dịch vụ:

- Tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở địa phương, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để các loại hình dịch vụ phát triển. Tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác quản lý về thương mại dịch vụ nhằm phục vụ tốt hơn cho sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

- Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy, chính sách của Nhà nước tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển, chỉ đạo khai thác các nguồn thu trên địa bàn và huy động mọi nguồn lực trong nhân dân và các tổ chức xã hội, các thành phần kinh tế tư nhân, hoàn thành kế hoạch thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các loại quỹ đóng góp trên địa bàn. Phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách.

- Phối hợp với chi cục thuế rà soát và đôn đốc các hộ kinh doanh còn nợ thuế. Tăng cường công tác quản lý thu Ngân sách Nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu về thuế, phí, lệ phí, các khoản thu ngân sách phát sinh, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, UBND xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu thu cho các bộ phận, các ngành chuyên môn ở từng lĩnh vực phụ trách. Quan tâm tạo mọi điều kiện để các hộ đến kinh doanh trên địa bàn có điều kiện phát triển. Đảm bảo nhiệm vụ chi ngân sách của phường, trên cơ sở định mức phân bổ chi được UBND thành phố giao, đảm bảo chi tiết kiệm, thực hiện chi đúng quy định hiện hành. Hoàn thiện các hồ sơ, sổ bộ thuế để tổ chức hội nghị thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong tháng 7.

2. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi:

- Tăng diện tích sử dụng các giống lúa chất lượng cao, chất lượng, tiếp tục xây dựng mô hình tiến bộ kỹ thuật như trình diễn các giống lúa mới, khuyến khích nông dân đầu tư thâm canh đúng quy trình kỹ thuật để đạt được năng suất lúa cao, áp dụng hiệu quả khung thời vụ. Tích cực thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phấn đấu sản lượng lương thực cây có hạt năm 2024 đạt trên 1.000 tấn. Chỉ đạo nhân dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa sâu

bệnh trên cây trồng và phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng để hạn chế dịch bệnh lây lan đảm bảo an toàn cho đàn gia súc gia cầm, tăng cường kiểm tra việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chỉ đạo tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

3. Thường xuyên kiểm tra, quản lý quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị.

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai hạn chế việc nhân dân xây dựng đốn đền bù khi thực hiện dự án, chống tiêu cực hoặc gây những phiền đối với nhân dân, phát hiện xử lý kịp thời những vi phạm trong công tác quản lý đối với các trường hợp sử dụng và xây dựng trái phép theo quy định của pháp luật. Tiếp tục quản lý chặt chẽ quỹ đất công ích trên địa bàn phường. Tăng cường công tác quản lý các khu vực quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn (như khu dân cư, khu đô thị, các công trình phục vụ dân sinh, quản lý và sử dụng đất theo quy hoạch)

- Huy động mọi nguồn lực xây dựng các trục đường giao thông trong khu dân cư để tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo các tổ dân phố đã đăng ký làm mới, sửa chữa đường bê tông, tổ chức thực hiện thi công theo đúng kế hoạch (tổ dân phố 3, tổ 8, tổ 13, tổ Hợp Thành, tổ Du Tán, tổ Bến Vượng), đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo hành lang an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về luật đất đai, luật xây dựng nhất là trong vùng quy hoạch đã có kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp gây ô nhiễm môi trường khu vực đô thị và cụm dân cư, duy trì các tuyến phố văn minh đã được công nhận.

- Tiếp tục đề nghị với UBND thành phố quan tâm các bước quy trình để xây dựng mở rộng trường Tiểu học Lý Tự Trọng trong thời gian tới. Đề nghị thành phố quan tâm tạo điều kiện để có quỹ đất xây dựng nhà văn hóa (*Tổ dân phố 3, tổ dân phố 11, tổ dân phố Bến Vượng, tổ dân phố 9*)

4. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và đẩy lùi tệ nạn xã hội:

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng và an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Thường xuyên quán triệt tuyên truyền và thực hiện các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với lực lượng dân quân, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để nâng cao nhận thức về chính trị, đường lối, chủ trương của

Đảng, xây dựng củng cố công tác quốc phòng toàn dân, lực lượng dự bị động viên và dân quân. Tham mưu kịp thời cho UBND về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn đảm bảo trực 24/24 sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra..

- Phát huy sức mạnh toàn dân, của hệ thống chính trị, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, làm tốt công tác vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Lực lượng công an và quân sự làm nòng cốt, thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, hoạt động của Ban bảo vệ dân phố tấn công truy quét tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống và triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội, xây dựng địa bàn luôn trong sạch, vững mạnh và an toàn. Tăng cường trấn áp phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình và kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan về an ninh trật tự; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Hoàn thiện qui trình và hồ sơ để ra quyết định thành lập tổ an ninh trật tự cơ sở.

5. Đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phát triển văn hóa xã hội:

- Về giáo dục và đào tạo:

+ Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chỉ đạo và đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài bằng các nguồn vốn của Nhà nước và nhân dân đóng góp; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp.

+Thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm học 2024 – 2025 và chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới. Tổ chức hội nghị khuyến học tuyên dương các cháu học sinh giỏi đạt giải cao trong các kỳ thi cấp tỉnh trở lên.

- Về chính sách xã hội:

Triển khai và tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách xã hội ở địa phương, vận động các tổ chức xã hội và nhân dân tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công, gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất... nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2024, ngày Lễ, Tết.

Quan tâm đến công tác giảm nghèo, đảm bảo các qui trình theo qui định của luật ngân sách về vốn MTQG giảm nghèo, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo của thành phố và HĐND phường giao.

- Phát triển văn hóa thể dục thể thao.

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, tiếp tục thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, phấn đấu trên 97,5% gia đình đạt gia đình văn hóa và 100% Tổ dân phố đạt danh hiệu tổ văn hóa.

Phát triển và đẩy mạnh các phong trào văn hóa, thể dục, thể thao, tham gia các hoạt động do thành phố tổ chức góp phần tạo môi trường lành mạnh, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thúc đẩy kinh tế phát triển-xã hội

- Về công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em:

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, hoàn thiện và nâng cao chất lượng những chỉ tiêu còn chưa đạt yêu cầu trong bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030, tăng cường kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tăng cường công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới.

6. Công tác phòng chống tham nhũng.

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống tham nhũng, tăng cường chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, người lao động. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu, gương mẫu trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện việc kê khai tài sản đối với các đối tượng phải kê khai theo quy định.

- Tập trung triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan; Tăng cường kiểm tra giám sát đối với lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, xây dựng, mua sắm tài sản và quản lý tài sản công, lĩnh vực thu, chi ngân sách.

7. Công tác cải cách hành chính, tiếp công dân và giải quyết đơn thư, kiến nghị, đề nghị.

- Duy trì và nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo đúng thời gian, đúng pháp luật. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, kiểm tra kỷ luật công vụ.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hệ thống phần mềm quản lý văn bản, ký số trong quản lý nhà nước, làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, về chuyên đổi số, nâng cao chất lượng hiệu quả và hướng dẫn người dân về thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư, kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo (nếu có), hạn chế tình trạng bức xúc trong nhân dân. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vụ việc mới phát sinh. Duy trì và thực hiện nghiêm túc các quy định về trực tại bộ phận một cửa của lãnh đạo UBND và trực tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan.

8. Công tác thi đua khen thưởng:

Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra năm 2024. Biểu dương khen thưởng kịp thời các nhân tố mới, gương điển hình trong lao động sản xuất, ở nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội đưa phong trào thi đua trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ ở địa phương.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố (b/c);
- TT Đảng ủy, HĐND (b/c);
- Lãnh đạo UBND phường;
- UBMTTQ và các đoàn thể;
- Đại biểu HĐND phường;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Chu Thị Xuân